

# MTV EXIT พร้อมที่จะรื้อคดีความนี้ ด้วยฟรี

## คอนเสิร์ตเพื่อรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์

กรุงเทพมหานคร 11 กุมภาพันธ์ 2557 - MTV EXIT กำลังจะจัดมหกรรมคอนเสิร์ตครั้งใหญ่ที่จังหวัดอุดรธานีขึ้นในวันที่ 15 มีนาคม เพื่อให้ความรู้แก่เยาวชนเกี่ยวกับภัยอันตรายของการค้ามนุษย์ โดยมีศิลปินนักร้องจากประเทศไทย ได้แก่ วง สลัดด์ แมชชีน และ วงมายด์ รวมทั้ง ไก่ โอเวอร์แดนซ์ และ วง Cells ร็อคเกอร์ จาก สปป.ลาว ร่วมด้วยกลุ่มศิลปินนักร้องแถวหน้า จากประเทศกลุ่มอาเซียนสำหรับราย ชื่อศิลปินทั้งหมด รวมทั้งศิลปินยอดนิยมที่จะขึ้นนำแสดงนั้น จะได้รับการประกาศในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ ที่จะถึงนี้

“เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เราจะจัดงานครั้งยิ่งใหญ่เพื่อให้ความรู้กับเยาวชนเกี่ยวกับเรื่องการค้ามนุษย์เราจะมุ่งเน้นไปยังแหล่งที่มาของ ปัญหาเหล่านี้ซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงโดยมีวัยรุ่นซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายของขบวนการค้ามนุษย์ในทุกวันนี้เราหวังว่าการรวมพลังระหว่าง เสียงเพลงและข้อมูลความรู้ จะทำให้ ‘MTV EXIT Live in Udon Thani’ เป็นคอนเสิร์ตที่ช่วยให้ผู้ชม สามารถนำเอาข้อปฏิบัติ ไปใช้เพื่อป้องกันตัวเอง และ ดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างปลอดภัยจากกลุ่มนักค้ามนุษย์ “แมท เลิฟ ผู้อำนวยการ MTV EXIT กล่าว

“พวกเราตื่นเต้นมาก ๆ ครับ ที่จะได้ร่วมงานกับ MTV EXIT อีกครั้ง ซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่ 4 ที่เราได้ร่วมกันต่อสู้กับการค้ามนุษย์ อย่างต่อเนื่อง เราคิดว่า ดนตรีคือเครื่องมืออันทรงพลัง ขณะที่เราขึ้นแสดงบนเวที ที่อุดรธานี ในวันที่ 15 มีนาคม นี้ ผู้คนก็จะ ได้เรียนรู้ว่าพวกเขาต้องป้องกันตัวเอง และคนในครอบครัว จากภัยของการค้ามนุษย์อย่างไร” คาริณญ์วิวัฒน์ ดุรงค์จิรกันต์ นักร้องนำของ วงสลัดด์ แมชชีน กล่าว

MTV EXIT เป็นแคมเปญที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือขององค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐฯ (USAID) และกระทรวง การต่างประเทศและการค้าออสเตรเลีย (DFAT) ได้รับความสนับสนุนจากสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) และหน่วยงานจากรัฐบาลไทย ได้แก่ เทศบาลนครอุดรธานี และกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

“การค้ามนุษย์เป็นหนึ่งในอาชญากรรมข้ามชาติที่แพร่หลายมากที่สุดในตอนนี้อย่างยิ่งไม่เพียงแต่ในประเทศกลุ่มอาเซียน แต่ทุกแห่งของโลก การบังคับใช้กฎหมายเพียงอย่างเดียวไม่สามารถต่อสู้กับการค้ามนุษย์ได้ ประชาคมอาเซียน จึงมีความมุ่งมั่นที่จะต่อสู้กับการค้า มนุษย์ และปกป้องทุกคน ผมขอความร่วมมือให้ ประชาชนในประเทศอาเซียน ให้

สอดส่องระวังภัยของการค้ามนุษย์ในชุมชนของท่าน และให้ความร่วมมือ กับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อปกป้องคน ที่มีความเสี่ยงที่จะตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์” ขณท าน นาย เล ลอง มินท์ เลขาธิการอาเซียนกล่าว

“MTV EXIT Live in Udon Thani” จะจัดขึ้นที่สนามฟุตบอลจังหวัดอุดรธานี ใน วันที่ 15 มีนาคม 2557 ประตูลานเปิด เวลา 17.00 น. ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อขอรับตั๋วฟรีได้ที่ [www.mtvexit.org](http://www.mtvexit.org) ทั้งนี้ ประชาชนทั่วไปสามารถขอรับบัตร คอนเสิร์ตฟรีได้ที่ ห้าง เซ็นทรัล พลาซ่า สาขาอุดรธานี ต่วนบัตร มีจำนวนจำกัด!

มีผู้คนอีกจำนวนมากที่ตกเป็นเหยื่อของขบวนการค้ามนุษย์ และถูกส่งผ่านมาทางประเทศไทยและเข้าสู่ประเทศเพื่อทำงานขาย

บริการทางเพศ งานรับใช้ภายในบ้าน ขอทาน หรือโดนกดขี่ใช้แรงงานหนักบนเรือประมง สถานที่ก่อสร้าง โรงงาน และ อุตสาหกรรมตัดเย็บผ้าโหล จังหวัดอุดรธานีจัดว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงในการถูกค้ามนุษย์ เนื่องจาก ปัญหาความยากจนสูง และมีการ ผนรงค์เกี่ยวกับการค้ามนุษย์ไม่เพียงพอ

MTV EXIT มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ เซ็นทรัลพลาซ่า และ TQPR เป็นผู้สนับสนุนคอนเสิร์ตครั้งนี้อย่างเป็นทางการ

แจ้งเหตุสงสัยเกี่ยวกับการค้ามนุษย์และการแสวงหาผลประโยชน์ในประเทศไทย กรุณาโทรที่หมายเลข 1300 โทรฟรีสายด่วน ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ ดำเนินการโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์

สำหรับแรงงานชาวพม่าที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย กรุณาโทรเพื่อขอความช่วยเหลือได้ที่ 080 456 5560 ซึ่งดำเนินการโดย Anti-Slavery International ได้ตลอด 24 ชั่วโมง (เสียค่าโทรปกติ)